

ภาวิณีญ์ เจริญยิ่ง. “สบู่อ่าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามยุคสมุนไพรมาแรง” เทคโนโลยีชาวบ้าน 15, 319 (15 ก.ย. 2546) 35-36



ภาวิณีญ์ เจริญยิ่ง

สินค้าอุปโภค-บริโภคยุคนี้ จำนวนไม่น้อยที่ผลิตจากพืชผักผลไม้สมุนไพร ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั้งในเมืองไทยและประเทศ เพราะผู้คนทั่วโลกต่างเห็นความสำคัญและรับรู้ถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรหลากหลายชนิด เรียกว่า เป็นยุคทองของสมุนไพรที่ไม่ผิดนัก

เห็นว่าข้าวหอมมะลิมีคุณสมบัติอ่อนโยน และบำรุงผิวพรรณ

คุณโอภาส บอกว่า ก่อนจะมาทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เคยช่วยเพื่อนขายสินค้าในงานของขวัญของฝากที่อเมริกาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว จึงเกิดไอเดียว่า อยากจะหาสินค้าที่เป็นตัวแทนประเทศขึ้นมา ให้มองแล้วรู้เลยว่ามาจากไหน บวกกับช่วงนั้นข้าวหอมมะลิไทยมีปัญหาที่ประเทศอเมริกาจะนำไปจัดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง จึงหันมาสนใจข้อมูลเรื่องข้าวหอมมะลิ

เขาแจกแจงว่า ด้วยคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิ ซึ่งคนโบราณนำมาใช้ในการชะลอวัย

ผิวหน้าเป็นตัวทำลายแต่ใช้ข้าวสกัดแทน จะเห็นได้จากมีตะกอนขาวที่กินชวด และเห็นเรื่องกลิ่นเป็นอโรมา (aroma) ด้วยคือ สบู่เหลว เป็น 3 in 1 สามารถทำความสะอาดชำระล้างและให้กลิ่นหอมไปในตัว ขณะที่ใช้แล้วยังเป็น moisturizer ทำให้ผิวไม่แห้งตึง ไม่นิ่ หรือมีนด้วย เพราะข้าวเมื่อละลายจะมียางเมื่อล้างก็จะเหลือเป็นฟิล์มบาง ๆ เคลือบผิวกันแดดได้

ต่อมาลูกค้าเริ่มมีความต้องการสบู่แบบก้อน เพราะมีบางคนมองว่าสบู่เหลวล้างออกยาก และคน

ใช้ข้าวที่สกัดแบบเดียวกับในสบู่เหลวผสมลงไปด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากรายอื่นที่เอาเม็ดข้าวใส่ๆ ลงไปอย่างเดียวน อีกทั้งใช้ข้าวเม็ดละเอียดมาก ขนาดเบอร์ 200 เวลาถูไม่ขูดผิว ซึ่งในห้องตลาดไม่ม่เล็กเท่านี้ การทำสบู่ของคุณโอภาสแตกต่างจากเจ้าอื่น อย่างที่เขานิ่ขาย



คุณโอภาส จ้างอังค์ เจ้าของผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

สบู่ “ข้าวหอมมะลิ” ผลิตภัณฑ์เสริมความงามยุคสมุนไพรมาแรง



ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ มีหลากหลายชนิด

รอย บ้องกันผิวฝ้า บ้องกันรังแค ผนวกกับต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และต่อยำให้ต่างชาติรับรู้ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าไทย จึงค้นคว้าเรื่องคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิแต่ละพันธุ์ และสกัดเอาสารละลายที่มีอยู่ในข้าวหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ทั้งส่วนที่ละลายได้ในน้ำและละลายได้ในไขมันออกมาแล้วใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง โดยไม่ใส่สารเคมีกันบูด หรือสารแต่งสี

วันนี้ “ข้าวหอมมะลิ” ถูกนำมาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ-เสริมความงาม และได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นหรือได้รับฟังข่าว เพราะเนื่องจากเป็นที่ยอมรับและกล่าวขานกันโลกว่า ข้าวชนิดนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าหลายพันธุ์อื่น ในเรื่องความหอม ความนุ่มละมุนความอ่อนโยน

คุณโอภาส จ้างอังค์ คนหนุ่มรุ่นใหม่ จึงได้สารสกัดจากข้าวหอมมะลิมาทำผลิตภัณฑ์ขายได้ชื่อ HOVFS ซึ่งมีทั้งสบู่ แชมพู

อย่างทั้งเจ้าอื่น ๆ ในตลาดทำ และตัดข้าวหอมแต่ละสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาทำผลิตภัณฑ์สนองตอบความต้องการของลูกค้า เช่น ข้าวหอมมะลิสีแดง มีวิตามิน อี สูงกว่าข้าวหอมมะลิพันธุ์อื่น ๆ ก็นำมาทำสบู่เหลวสำหรับคนผิวแห้ง

ในช่วงเริ่มต้นผลิตสบู่ข้าวหอมมะลิเมื่อไม่นานมานี้ คุณโอภาสเล่าว่าผลิตสบู่เหลวก่อน เพราะสบู่ก้อนข้าวหอมมะลิในห้องตลาดคนทำเยอะแล้ว อีกอย่างแนวคิดสบู่เหลวข้าวหอม

เคยชินกับสบู่ก้อนรู้สึกว่าการล้างสะอาด ล้างง่ายกว่า จึงออกแบบสบู่เป็นก้อนตามมา โดย

สปก 3 ล้วนชัย อซาโก้ 16-18 แรงม้า ใส่อุปกรณ์ได้หลายชนิด

เครื่องตัดหญ้าอุตสาหกรรม รุ่นใหญ่ 2 ซับ ไร่ถึง 2 ไร่ 220V ราคาพิเศษ 100,000 บาท

เครื่องตัดหญ้า ไร่ถึง 2 ไร่ 220V ราคาพิเศษ 16,000 บาท

เครื่องตัดหญ้ามือถือ นมข้าวโต นมข้าว นมข้าวอ่อน แยกออกยากก็ตัดเสร็จใช้ยาว ประหยัดเวลา และเบาแรง มีขอบเหล็ก อัดแน่น และแรงดันสูง แรงกวาดทาน มีขนาด 1.5, 2 และ 4 แรงม้าให้เลือกใช้ และมีหัวตัดนม 100 ลิตร ไว้บริการด้วย

รุ่น 18 ลิตร ราคาพิเศษ 850 บาท

รุ่น 16 ลิตร ราคาพิเศษ 1,250 บาท

เครื่องปิดฝา กวย่าดีม Ø 7.5, 8.5, 9.5 cm

หมบฟิล์ม Auto 18,000

ซิลโคยาว 20 cm

ไซไฟ 220V ค่าแรง 1,000 บาท

ราคาพิเศษ 600 บาท

เครื่องปั๊ม พ่นยา 16, 18 ลิตร น้ำหนักเบา ไม้เป็นสนิม ยังได้กำลังและแรงดันสูง เพราะ ฝาใบ สีสันโลหะพ่นสีด้วยกรรมวิธีจากเป็นงานประสิษฐ์ 10124 (ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ 100 บาท)

เครื่องฉีดน้ำพ่นยา, อากาศ คู่ได้ พ่นยา 200 กก./ชม.

จักรเย็บผ้ามือ, กูดัม, กระสอบข้าวสาร, แบบมีล้อใช้งานสะดวก

• เครื่องยนต์ดีเซลอซาโก้ 16-18 แรง ม้าไทยไร้ใบตัดหญ้า คัดจ่าย เบาแรง ทนทาน ประหยัดน้ำมัน ราคาถูกเพียง 24,000.- บาทเท่านั้น เหมาะใช้กับรถอีเอ็มบี ฟาร์มหรือสวนครัวทุกขนาด 24 ไร่ไป

• รถไถอซาโก้เป็นรถเข็นประชิดกับพวงมาลัย ที่ได้พัฒนาอุปกรณ์การเกษตรไว้มากกว่า 12 ชนิด รับง่าย เบาแรง ราคาถูกเพียง 53,000

• ศูนย์รวมเครื่องเบี่ยงเบนหัวตัดหญ้าประสิษฐ์ ใช้ตัดหญ้าในไร่ไร่ทุกชนิดและปลูกพืชไร่ได้

• มีที่จับคู่ปลูก กูดัม กระสอบข้าวแบบมือถือและแบบลิ้นสำหรับพ่นยาและไล่ยุง ราคาอ่อมเยาว์

• มีเครื่องปั่นสี นาน้ำเมา กัดคัส เบรทวาร ราคา 10 แสงยังตัดหัวขุ่นและใบได้สวย

สินค้ามีบริการส่งต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

อซาโก้ บริษัท ไทยอซาโก้ จำกัด (ASAKO THAI ASAKO CO.,LTD.)

620/77-78 ก.สา.สุระประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10120 หัวมุมสี่แยกท่าเสาสุระประดิษฐ์ ตรงข้ามไปรษณีย์สาธา โทร.02-2946329-31, 02-2840614 แฟกซ์ 02-2946332 สดุดสาธาบรณณั 62, 35

จากการค้นคว้าเรื่องคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิแต่ละสายพันธุ์... ซึ่งทำสูญหลายออกมา 3 แบบ ที่มีสีและกลิ่นแตกต่างกัน ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นพันธุ์หลายสิบล้าน เช่น สูญหลายที่เป็นสีแดงเหมาะกับคนผิวแห้ง ทำจากข้าวหอมมะลิสีแดงซึ่งมีวิตามินอี สูงกว่าข้าวหอมมะลิพันธุ์อื่น คุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว โดยใส่กลิ่นลาเวนเดอร์ลงไป เพราะต้องการขายต่างประเทศด้วย ฝรั่งเศสคุ้นเคยกับกลิ่นนี้ หรือชาวที่เป็นสีผิวอ่อน เหมาะกับผิวมัน ผิวผสม ใช้กลิ่นมะกรูด ให้ความรู้สึกสดชื่น เหมาะสำหรับผู้ออกกำลังกายต่าง ๆ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเปรี้ยวได้ดี ส่วนสูญก่อน ทำ 2 สี เป็นทางเลือกให้ลูกค้า แต่มีส่วนผสมเหมือนกัน

นอกจากจะทำสูญแล้ว คุณโอภาสยังทำผลิตภัณฑ์เสริมความงามอย่างอื่นด้วย คือ แชมพู ซึ่งทำจากข้าวหอมมะลินิล เป็นพันธุ์ข้าวหอมลิ้น เพราะต้องการตีคู่แข่งที่ผสมสิ่งไป เช่น บอกว่าเป็นลิ้นจากสาหร่าย ทั้งที่สาหร่ายจริงไม่ดำขนาดนั้น ที่เห็นเป็นสีที่ผสมเพิ่มลงไป ของ HOVFS จึงไม่ใช่ลิ้นดำสนิท เพราะใช้สกัดธรรมชาติล้วน ๆ ถ้าคนที่แพ้กลิ่นหรือย้อมผมมาสีใหม่ก็ใช้ของเราได้ ต่างจากแชมพูที่ตลาดที่สระได้เฉพาะสภาพสีผมหนึ่ง ๆ เท่านั้น จุดนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องทำให้ผมมันมาก แต่เน้นทำความสะดวก จึงเหมาะกับคนผมสั้นเล็ก บางถึงปกติ โดยแชมพูนี้ใส่กลิ่นตะไคร้หอมลงไป

ผลิตภัณฑ์อีกตัว คือที่ขัดผิว ใช้จากข้าวหอมมะลิที่สกัดไปทำสูญมาผลิต ตัวขัดผิวทำจากกากข้าวที่ไม่เป็นพิษ โดนน้ำก็ละลายไม่อุดตันหน้า ต่างจากตัวขัดอื่น ๆ เช่น สารสกัดเปลือกกวอลันท์ หรือเม็ดปัด และต่างจากเกลือที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งกัดผิว คนใช้แล้วผิวใสเพราะต่างก็ แต่กากข้าวมีฤทธิ์เป็นกลางจึงไม่ทำร้ายผิว โดยตัวขัดผิวนี้จะเป็นชั้นของน้ำมันกับกากข้าวแยกกันเพราะไม่ใสสารเคมีที่เป็นตัวประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันลงไป ต้องการให้เป็นสารธรรมชาติล้วน ๆ 100%

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเหล่านี้ อายุการเก็บรักษาแต่ละตัวคือ 2 ปี ด้วยเหตุผลที่คุณโอภาสเล่าให้ฟังว่า ใช้น้ำมันทั้งหมด 8 ชนิด ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาประกอบกัน เช่น เลื่อน้ำมันจากข้าวโพดที่มีคุณสมบัติปลอดภัยที่สุด ซึ่งทั่วไปใช้กับนมสำหรับทารก ใช้น้ำมันจากองุ่นซึ่งมีสารกันบูดธรรมชาติ natural preservative แทนการใช้สารเคมี

เมื่อถามถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ HOVFS คุณโอภาสบอกว่า เป็นสูญหลาย ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ตัวนี้มากเวลาออกบูทงานต่าง ๆ และน้ำมันขวดบำรุงที่มีกลิ่นหอมใช้บำบัดได้ด้วย เป็นกลิ่นของข้าวหอมมะลิและกลิ่นดอกมะลิ เพราะมองว่าคนไทยนั้นคุ้นเคยกับกลิ่นดอกมะลิ ดอกพุด จากการเข้าวัด ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลาย

สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นัก

ธุรกิจหน้าใหม่รายนี้แจ้งว่า ได้เลือกคุณสมบัติของข้าวที่คนไม่โปรดนำมาใช้ในการระลือระลือรอยป้องกันผิวฝ้า ป้องกันริ้วรอย มาประยุกต์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายในเชิงพาณิชย์

ส่วนเรื่องการออกแบบที่บ่อนั้นเน้นความโดดเด่นสะดุดตาและต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม



จึงเลือกวัสดุที่ย่อยสลายง่ายในธรรมชาติ ออกมาในรูปกระดาษห่อ เพราะพอกระดาษเปียกน้ำก็ย่อยสลายได้

คุณโอภาสพูดถึงวัตถุดิบของ HOVFS ว่าใช้ข้าวหอมมะลิชั้น 1 และน้ำมันอีก 8 ชนิด ใช้น้ำมันข้าวหอมมะลิ น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันเมล็ดองุ่น ซึ่งเป็น

สารกันบูดตามธรรมชาติและได้ใส่น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด ตะไคร้หอม ที่มีคุณสมบัติช่วยในการผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสดชื่น หรือการบำบัดด้วยกลิ่นที่ทางการแพทย์เรียกว่า aroma therapy ลงไปด้วย

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ HOVFS สูญข้าวหอมมะลิ ทั้งสูญก่อนและสูญเหลว โดยสูญก่อนขนาด 100

กรัม ผสมสารสกัดจากข้าวหอมมะลิและใส่ข้าวหอมที่เม็ดละเอียดมาก เวลาถูกไม่ขูดผิว ราคา 199 บาท พร้อมออกแบบแพ็คเกจจิ้งสวยหรูสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็นของขวัญ ส่วนสูญเหลว แชมพู สกัดจากข้าวหอมมะลินิล น้ำมันบำรุงผิวและครีมขัดผิวทำจากกากข้าวหอมมะลิขายราคาอย่างละ 359 บาท ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าราคาสินค้าค่อนข้างแพง แต่เนื่องจากต้องลงทุนในการผลิตสูง อย่างแชมพูข้าวหอมมะลิที่เห็นหนึ่งขวดต้องใช้ข้าวหอมมะลิชั้น 1 จำนวน 5 กิโลกรัม ในการสกัด ซึ่งหากเทียบกับคุณภาพสินค้าแล้ว

จะเห็นว่าไม่แพง "ผมลงทุนร่วมกับเพื่อนเป็นตัวเลขหลักล้าน โดยมีโรงงานอยู่ที่จ.ลำปาง และกำลังขยายมาที่กทม. ตอนนี้สินค้า HOVFS มีวางที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าเอ็มโพเวียม เวสต์เทรคเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร้านเสริมสวยชั้นนำ และกำลังเจรจากับเครือเดอะมอลล์ และเครือเซ็นทรัลอยู่ ขณะนี้การ

บุกตลาดต่างประเทศไปได้สวย โดยขายที่เยอรมนีและสิงคโปร์แล้ว และกำลังคิดที่จะไปญี่ปุ่นโดยใช้ข้าวญี่ปุ่นทำ"

คุณโอภาสเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะมี เพราะมีกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ นิยมสิทธิธรรมชาติในยุคธรรมชาติบำบัดให้การเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและต่าง เนื่องจากลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ หรือ HOVFS จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกตัว โน้มน้ำใจ แต่เขาขออุปไว้ก่อน นอกกำลังค้นคว้าเรื่องเซรั่มทองคำที่จะใช้คุณของทองคำมาผสมกับข้าวหอมมะลิซึ่งจะระลือระลือ และทำให้ผิวพรรณต่งตั้ง สำหรับผู้สนใจทำธุรกิจประเภทนี้ โอภาสแนะนำว่า ควรจะหาสินค้าที่มีอยู่โดยมองหาช่องทางหรือโอกาสการจำหน่าย จะง่ายกว่าการคิดค้นทำสินค้าขึ้นมา เพราะกว่าคุณจะทำออกมาได้ HOVFS หุ่นที่แข็งแรงกาย เวลา และใช้งบฯ สูง รวมถึงช่องทางการตลาด เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากข้าวหอม เป็นอีกธุรกิจที่มีอนาคต โดยเฉพาะหากช่องทางทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศกว้างขวางขึ้น สนใจอยากซื้อ ขาย ทำธุรกิจ HOVFS ติดต่อที่คุณโอภาส ได้ที่ โทร. 0-183 6911, 0-2935-2323

ลักษณะการทำลายของหนู

เกร็ดเกษตร

หนูทำความเสียหายแก่พืชผลได้เกือบทุกชนิด ที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มะพร้าว ถั่วต่าง ๆ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์ม น้ำมัน และโกโก้ ลักษณะการทำลายของหนูในพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

อ้อย หนูจะกัดทำลายอ้อยให้ได้รับความเสียหาย เมื่อต้นอ้อยมีอายุประมาณ 7-14 เดือน และจะกัดทำลายไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จะพบร่องรอยของหนูกัดต้นอ้อยตั้งแต่ระดับพื้นดินไปจนถึงระดับสูงจากพื้นดินประมาณ 45 เซนติเมตร โดยกัดเป็นรอยแหวนตามปล้องเกือบตลอดทั้งต้นอ้อย หากหนูกัดโคนต้นแหวนมาก ต้นอ้อยจะล้มและแห้งตายในที่สุด รอยแหวนที่เกิดจากการกัดทำลายของหนูกัดต้นอ้อยเป็นผล หากทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโรคของอ้อย เช่น โรคกล้าต้นแห้ง (red rot fungus) ซึ่งจะทำให้ต้นอ้อยแห้งและตายในที่สุด

มะพร้าว หนูจะกัดทำลายมะพร้าวตั้งแต่เริ่มปลูกต้นอ้อยน้อยอยู่

และเมื่อผลมะพร้าวมีอายุ 3-6 เดือน หนูจะกัดเปลือกบริเวณใกล้ ๆ กับขั้วมะพร้าว เพื่อกินมันและเนื้อมะพร้าว หลังจากนั้น 2-7 วัน ผลจะร่วงจากต้น

ถั่วต่าง ๆ หนูจะกัดทำลายตั้งแต่เริ่มหว่าน โดยจะกินกินเมล็ดถั่วที่หว่านไว้ในไร่และจะกัดทำลายตั้งแต่เมล็ดเริ่มงอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะพายุหรือจะปีนป่ายขึ้นไปบนต้นถั่วเพื่อกัดกินเมล็ดคาฝากั่ว เช่น ถั่วเหลือง

ปาล์มน้ำมัน หนูจะทำความเสียหายให้แก่ปาล์มน้ำมันตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงระยะเริ่มให้ผลผลิต (1-4 ปี) จะอยู่ในช่วงที่ต้นปาล์มยังมีขนาดเล็ก หนูจะกัดโคนต้นอ่อน ยอดต้นอ่อนและวางไข่ไปปาล์ม ส่วนที่ติดอยู่กับพื้นดินถ้าถูกหนูกัดทำลายมากจะทำให้ต้นปาล์มแห้งตายได้ในระยะที่ต้นปาล์มให้ผลผลิต (5-25 ปี) หนูก็จะกัดกินผลปาล์มทั้งดิบและสุกเป็นอาหาร

โกโก้ หนูจะทำความเสียหายโดยเจาะผลแก่คาบเอาเมล็ดออกมา กินเฉพาะเนื้อที่หุ้มรอบ ๆ เมล็ดซึ่งมีความหวาน หนูอาจกินไม่หมดผล แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งผลจากการติดเชื้อ ซึ่งทำให้เน่าไปทั้งผลและแพร่ไปปล่อนอีกด้วย ●